

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: **409**/UBND - NV

Lục Nam, ngày **12** tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường công tác quản lý về
tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị: Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBMTTQ huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Kinh tế - Hà tầng, Công an huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thời gian vừa qua, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, không có vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo; đại đa số nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong huyện duy trì nếp sống văn hóa cộng đồng, đoàn kết hòa hợp và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, ở một số địa phương trong huyện còn có những nhà tu hành thực hiện chưa đúng các quy định của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, việc chuyển nơi hoạt động tôn giáo chưa được Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Giang và chính quyền nơi quản lý cơ sở tôn giáo chấp thuận như: Sư chùa Mai Thương - xã Yên Sơn, sư chùa Đào Lạng - xã Bắc Lũng; sư chùa Non - xã Khám Lạng... Một số phần tử theo đạo lạ mặc dù Nhà nước không cho phép nhưng vẫn lén lút hoạt động như: Hoạt động Pháp luân công tại thôn Lịch Sơn - xã Cẩm Lý. Ngoài ra còn một số cơ sở tôn giáo thực hiện không đúng quy định về xây dựng, tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất xây dựng công trình thờ tự khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép như: Nhà thờ Phú Yên- xã Tam Dị, công trình thờ tự thôn Trường Khanh - xã Đông Hưng, nhà Nguyễn thôn Hà Mỹ - xã Chu Điện, chùa Hồ Mua thôn Đông Công- xã Vũ Xá... Giáo xứ Tiên Nha tự ý san lấp đất nông nghiệp để xây dựng khu vui chơi (*sân bóng*) khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trước tình đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với các đơn vị, địa phương theo dõi nắm bắt tình hình và có biện pháp ngăn chặn đối với hoạt động tôn giáo trái phép và giao cho chính quyền các địa phương có điểm nóng về hoạt động tôn giáo xử lý đảm bảo ổn định tình hình; đồng thời, khắc phục các công trình tôn giáo vi phạm về xây dựng. Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Công an huyện tăng cường nắm bắt tình hình, có biện pháp giải quyết phù hợp đối với các đối tượng đứng đầu tổ chức tôn giáo có hành vi vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT trên địa bàn huyện.

2. Phòng Nội vụ huyện theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Công an huyện giải quyết những việc liên quan đến hoạt động tôn giáo theo thẩm quyền. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động truyền đạo, chuyển nơi trụ trì của các chức sắc, nhà tu hành đảm bảo đúng quy định.

3. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn theo dõi, nắm bắt tình hình sinh hoạt tín ngưỡng ở các địa phương, nếu có biểu hiện sinh hoạt tín ngưỡng có nội dung, hình thức mang tính chất bất thường... phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu UBND huyện để giải quyết.


4. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo giải quyết các nội dung liên đất đai, tránh trường hợp để xảy ra vi phạm như Giáo xứ Tiên Nha.

5. Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong việc xây dựng, trùng tu, sửa chữa các công trình tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo đúng quy định.

6. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan... tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe các phần tử lôi kéo tham gia truyền đạo lạc; theo dõi và nắm rõ lai lịch các chức sắc nhà tu hành về hành lễ tại các cơ sở tôn giáo ở địa phương; động viên các nhà tu hành thực hiện đúng quy định về hoạt động tôn giáo. Đồng thời, phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng theo dõi quản lý nghiêm việc sử dụng đất, việc xây dựng các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo theo đúng quy định.

Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể nhân dân nâng cao cảnh giác, không để lợi dụng lôi kéo tham gia sinh hoạt tôn giáo, không xây dựng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và sử dụng đất đai bất hợp pháp.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và xây dựng, sử dụng đất đai tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ: (b/c);

- Lưu: VT.

*Bản điện tử:

- Như kính gửi;

- Phòng Nội vụ.



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Nhân